



ที่ กษ ๐๕๐๘.๕/ว ๖๕๘

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
กรมประมง พหลโยธิน จตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ได้ห้วยยอมรับใบรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงของไทย

เรียน นายกษมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

อ้างถึง หนังสือกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ที่ กษ ๐๕๐๘.๕/๓๙๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามที่สำนักงานอาหารและยาไต้หวัน (Taiwan FDA) ได้ประกาศระเบียบการตรวจสอบสินค้าประมงอย่างเป็นระบบ (Regulations for Systematic Inspection) และพิจารณายอมรับกระบวนการตรวจสอบระบบการแปรรูปสัตว์น้ำของกรมประมง เป็นผลให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าประมงไปยังไต้หวันได้ ภายใต้ข้อกำหนดการส่งออกสินค้าประมงและอาหารทะเลแปรรูปในพิกัด (HS) ๐๓, ๑๖๐๔ และ ๑๖๐๕ ต้องมาจากสถานประกอบการผลิต (โรงงาน) ที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมประมงและได้แจ้งรายชื่อให้ Taiwan FDA ขึ้นทะเบียน และตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ สินค้าประมงที่นำเข้าต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยประกอบการนำเข้าทุกรุ่น ซึ่งกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ได้จัดส่งตัวอย่างรูปแบบใบรับรองสุขอนามัยที่กรมประมงกำหนดใช้ในการรับรองสินค้าประมงส่งออกไปยังไต้หวัน พร้อมวิธีตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองฯ ให้หน่วยงาน Taiwan FDA พิจารณาก่อนเริ่มดำเนินการ นั้น

ในการนี้ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) ว่า Taiwan FDA แจ้งให้การยอมรับรูปแบบใบรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงของไทยแล้ว ดังนั้น กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงจะเริ่มดำเนินการออกใบรับรองสุขอนามัยรูปแบบดังกล่าวให้กับสินค้าประมงส่งออกไปยังไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการออกใบรับรองสุขอนามัยฯ ส่งออกไปยังไต้หวันมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง

ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าประมงไปยังไต้หวันก่อนกำหนดการใช้ใบรับรองฯ ข้างต้น ผู้ส่งออกสามารถส่งออกได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองฯ กำกับรุ่นสินค้า แต่สินค้าต้องมาจากสถานประกอบการผลิต (โรงงาน) ที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมประมงและได้แจ้งรายชื่อให้ Taiwan FDA ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งสมาชิกสมาคมฯ ทราบด้วย จักขอบคุณมาก



หนังสือที่อ้างถึง

<http://file.fisheries.go.th/f/b3f11d4805/>

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ

โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๖๐๐ ต่อ ๑๓๔๐๓